
Íbúafundur 29. október 2017 

Fundargerð 

 

Mættir: 

Hverfisráð: 

Jóhannes Gísli Henningsson formaður 

Karen Nótt Halldórsdóttir ritari 

Guðrún Inga Hannesdóttir 

Íbúar Grímseyjar 

Helga Íris Ingólfsdóttir verkefnastjóri Glæðum Grímsey 

Fundur hófst kl. 20:00 

 

• Farið yfir málefni fundarins og stöðuna.  

• Rætt um útboð ferjusiglinga. Samskip með lægra tilboð. Verið að fara yfir gögn þar. Rætt 

um að vanti aðstöðu fyrir miðasölu á báðum endum. Oft óljóst fyrir ferðamenn hvert eigi 

að fara. 

• Lögfræðiálit ívilnana. Mögulega má samkvæmt því vera með tímabundnar aðgerðir 

("mismunun" á grundvelli staðsetningar).  

• Orkumál. Helga upplýsir að Vistorka hafi sótt um í Orkusjóð og fékk styrk fyrir 

tilraunavindmyllu í eynni. 

• Umsókn í framkvæmdarsjóð ferðamannastaða. Sótt um skipulagningu stiga og vega á 

norðurhluta eyjarinnar.  

• Vantar enn merkingar og skilti hér og þar á eyjunni – og salerni. 

• Rætt um að eyjaskeggjar geri samning við Nettó vegna búðarleysis (á ekki lengur við) 

• Hugmyndir fyrir ferðamannaiðnaðinn ræddar og ígrundaðar. 

 

• Fundi lauk um 21:00 


